

Bài Học 11

* 5 Tháng 12 – 11 Tháng 12

Giao Ước



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: Sáng thế Ký 9:1-17; Sáng thế Ký 12:1-3; Ga-la-ti 3:6-9; Xuất Ê-díp-tô Ký 24, Giê-rê-mi 31:31-34; 1 Cô-rinh-tô 11:24-26.

Câu Gốc: “Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa” (Giê-rê-mi 31:31).

Kinh Thánh nhiều lần nói đến “sự giao ước” bởi vì không chỉ có một sự giao ước mà đã có nhiều giao ước giữa Đức Chúa Trời và loài người (Rô-ma 9:4; Ga-la-ti 4:24).

Nhưng dù đó là giao ước Đức Chúa Trời thiết lập với A-đam (Sáng thế Ký 3:15), hay với Áp-ra-ham (Sáng thế Ký 12:1-3; Ga-la-ti 3:6-9), hay giao ước tại Núi Si-nai (Xuất 20:2), hoặc giao ước với Đa-vít (Ê-xê-chi-ên 37:24-27), hay là giao ước mới (Giê-rê-mi 31:31-33), ý nghĩa của giao ước đều giống nhau. Sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho là một món quà cho chúng ta, cho không; và là một món quà mà chúng ta chẳng xứng đáng để được cho. Con người, khi tiếp nhận món quà ấy sẽ trở nên trung tín và vâng lời.

Giao ước mới, lần đầu tiên được nhắc đến là trong sách Giê-rê-mi. Giữa bối cảnh của cuộc hồi hương của Y-sơ-ra-ên từ xứ Ba-by-lôn và những lời chúc phước mà Chúa ban cho họ. Cho dầu khi con dân Chúa không hết lòng trung thành với Ngài, Đức Chúa Trời vẫn ban cho họ niềm hy vọng.

Giao Ước Của Đức Chúa Trời Với Toàn Nhân Loại

Ngày nay chúng ta thấy thế giới có những điều thật tồi tệ và dã man. Chúng ta thấy tội ác lan tràn trong mọi sự. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn kiên nhẫn với chúng ta. Chúng ta có thể tưởng tượng thế gian còn tồi tệ đến độ nào đến nỗi Đức Chúa Trời phải hủy diệt toàn thế giới bằng một trận đại hồng thủy.

Hãy Đọc Sáng thế Ký 9:1-17. Giao ước nào đã được lập nên giữa Đức Chúa Trời và loài người? Và điều ấy dạy chúng ta biết gì về hồng ân của Đức Chúa Trời đối với mọi loài sống trên thế gian?

Giao ước là một giao kèo có sự thỏa thuận của đôi bên ký giao kèo. Giao ước mà Đức Chúa Trời ban cho Nô-ê là giao ước bao che rộng lớn hơn bất cứ giao ước nào của Kinh Thánh. Không chỉ cho loài người mà thôi, mà cho toàn cả thú vật và thiên nhiên nữa (câu 9:12). Và còn hơn nữa, đó là một giao ước mà chỉ đòi hỏi có một bên. Đức Giê-hô-va chẳng đòi hỏi một điều gì nơi con người trong giao ước ấy. Không như các giao ước khác, giao ước này chẳng có một điều kiện nào cả.

Rồi Đức Chúa Trời ký giao ước này bằng một dấu triện mà mọi người có thể thấy được. Triện ấy là ảnh chiếc móng trời (câu vồng). Lời giao ước này là Đức Chúa Trời sẽ chẳng bao giờ hủy diệt thế gian bằng nước nữa. Mỗi lần nhìn thấy chiếc móng trời hiện ra, chúng ta lại nhớ lời hứa của Đức Chúa Trời. Đây là biểu hiệu cho ân điển mà Đức Chúa Trời có cho nhân loại.

Hãy nghĩ đến vẻ đẹp mỹ miều và huy hoàng của chiếc móng trời. Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết về cái móng trời, điều ấy có làm chúng ta cảm thấy gần gũi hơn với Đức Chúa Trời và với một điều gì đó còn vĩ đại hơn cả địa cầu này không?

Thứ Hai * 7 Tháng 12

Giao Ước Với Áp-ra-ham

Hãy Đọc Sáng thế Ký 12:1-3; Sáng thế Ký 15:1-5; Sáng thế Ký 7:1-14. Các câu này cho chúng ta biết gì về chương trình của Đức Chúa Trời qua giao ước Ngài lập với Áp-ra-ham?

Giao ước ân điển mà Đức Chúa Trời thiết lập với Áp-ra-ham rất là quan trọng cho toàn lịch sử của chương trình cứu rỗi. Đó là lý do vì sao mà ông Phao-lô đã dùng giao ước ấy để giải thích về chương trình cứu rỗi đã được thành tựu qua chính Đức Chúa Giê-su.

Hãy Đọc Ga-la-ti 3:6-9; 15-18. Qua cách nào, Phao-lô nối liền giao ước lập cùng Áp-ra-ham (1) với Đức Chúa Giê-su (2) và với sự cứu rỗi bởi đức tin mà thôi?

Qua Đức Chúa Giê-su, giòng dõi của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời muốn ban ân phước cho toàn thế gian (đọc Ga-la-ti 3:16). Muốn thuộc về giòng dõi Áp-ra-ham thì cần phải nhờ nơi niềm tin trong Đấng Cơ Đốc (Ga-la-ti 3:29). Cũng như tên trộm bị treo trên thập giá và được Đức Chúa Giê-su tha tội, Áp-ra-ham chẳng do nơi việc làm hay công quả của chính mình mà ông được cứu. Chỉ do nơi ân điển của Đức Chúa Trời, và chỉ duy nhờ ân điển ấy mà sự cứu rỗi đã đến với chúng ta. Phần Áp-ra-ham, ông chỉ có việc vâng lời mà thôi là ông làm trọn phần mình trong sự giao ước Đức Chúa Trời có cho ông. Sự vâng lời của Áp-ra-ham chứng tỏ rằng ông có niềm tin thật trong lời hứa về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Hãy suy gẫm về chân lý cao quý này: niềm hy vọng bạn nhận được sự cứu rỗi chỉ có thể đến từ sự công bình của Đức Chúa Giê-su, và bạn có thể mặc lấy sự công bình ấy bởi đức tin. Niềm hy vọng và sự vui mừng nào bạn có thể có được qua món quà đặc biệt này?

Giao Ước Tại Si-nai

Điều gì là giao ước lập nên giữa Đức Chúa Trời và Y-sơ-ra-ên tại Núi Si-nai? (Đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 24).

Đức Chúa Trời triệu Môi-se và các nhà lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên đến Núi Si-nai. Các người lãnh đạo lúc ấy gồm có A-rôn và hai con trai ông, họ là đại diện cho dòng tế lễ. Những người khác là 70 trưởng lão, họ đại diện cho toàn dân. Những người được mời theo Môi-se phải ngừng tại chân núi. Chỉ có một mình Môi-se được đi lên núi đang bị mây che phủ.

Môi-se trở về và loan báo cho toàn dân rằng một giao ước đã được Đức Chúa Trời ban cho, và giao ước ấy rất tốt. Ông cho toàn dân biết rằng Đức Chúa Trời đã phán cùng ông. Và cả dân sự đồng thanh kêu lên, “chúng tôi sẽ làm mọi điều Đức Giê-hô-va phán dạy” (Xuất 24:3).

Hãy Đọc Hê-bơ-rơ 4:2. Câu này giải thích thế nào cho chúng ta thấy sự thất bại của Y-sơ-ra-ên? Chúng ta có học được bài học nào để mình không vấp phạm cùng lỗi lầm ấy?

Nhiều độc giả Kinh Thánh không chịu tìm hiểu cái bối cảnh lịch sử khi Phao-lô viết những lời này. Họ không nhận thức rằng ông Phao-lô phải đối đầu với những kẻ thù chỉ muốn bắt buộc các tín đồ mới phải tuân giữ các luật lệ và phong tục của người Do Thái. Họ muốn các luật lệ Do Thái phải trở thành một phần của niềm tin Cơ Đốc. Nhưng Phao-lô muốn đặt Đấng Christ và sự công chính của Ngài cao trọng hơn.

Đã bao lần bạn nói, “Tất cả mọi lệnh truyền của Chúa, tôi sẽ làm hết” nhưng rồi không theo trọn được? Tại sao bản chất yếu đuối của con người cho chúng ta thấy ân điển rất là hệ trọng? Niềm hy vọng nào chúng ta có nếu ân điển không có thật?

Giao Ước Mới: Phần 1

Hãy Đọc Giê-rê-mi 31:31-34. Các câu này có ý nghĩa gì trong thời đại của Giê-rê-mi và trong thời đại của chúng ta?

Giê-rê-mi tuyên bố những lời này trong thời kỳ mà những điều hoạn nạn chưa xảy đến với họ. Thời kỳ gian truân đang sắp đến và bao trùm cả quốc gia bằng sự xâm lược của Ba-by-lôn và vây hãm sự sống còn của họ. Nhưng một lần nữa Đức Chúa Trời đã ban cho họ niềm hy vọng. Ngài hứa với họ rằng đó không phải là sự cuối cùng của họ, mà họ sẽ còn cơ hội để được sống trung thành trong sự hiện diện của Đức Giê-hô-va.

Vậy lời hứa thứ nhất của “giao ước mới” trong Kinh Thánh đã được ban cho vào lúc mà quốc gia đang lâm nguy và sắp phải bị mất vào tay của quân xâm lược Ba-by-lôn, nhưng một ngày hồi hương sẽ xảy ra. Sự không giữ trọn giao ước lập tại Si-nai của họ đã đưa họ lang thang trong đồng vắng nhiều năm. Cũng vậy, việc thiết lập giao ước mới này là để bảo vệ họ và ban cho họ một niềm hy vọng cho tương lai. Giao ước này cũng tương tự như giao ước tại Si-nai, nó nhắc đến luật pháp của Chúa và Mười Điều Răn. Nhưng lần này, giao ước được ghi khắc vào tâm trí họ là nơi cần được khắc ghi.

“Cùng một luật pháp đã được tạc vào bảng đá nay được Đức Thánh Linh ghi tạc vào trái tim người. Thay vì cố gắng dùng sự công chính của mình để làm nền tảng, chúng ta chấp nhận sự công chính của Đấng Cứu Thế. Huyết của Đức Chúa Giê-su đã đổ ra để rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Sự vâng phục của Ngài đã được chấp nhận thế cho chúng ta. Và nhờ đó mà tâm lòng chúng ta được đổi mới bởi ơn Thánh Linh và sinh ra các trái của Thánh Linh. Nhờ ân điển của Đấng Christ chúng ta sẽ sống trong sự tuân phục luật pháp của Đức Chúa Trời đã khắc ghi trong lòng mình. Nhờ Thần Linh của Đấng Cứu Thế trong chúng ta, chúng ta sẽ bước đi như cách Ngài đã bước đi.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Patriarchs and Prophets* (Các Tổ Phụ và Các Tiên Tri), trang 372.

Giao Ước Mới: Phần 2

Hãy Đọc Lu-ca 22:20 và 1 Cô-rinh-tô 11:24-26. Các câu này có mối tương quan nào với lời tiên tri của Giê-rê-mi?

Thân Chúa Cứu Thế phải vỡ ra và huyết Ngài phải tuôn trào đã được mặc khải trong Cựu Ước qua sự hy sinh của con chiên của ngày Vượt Qua. Đức Chúa Giê-su chính là con chiên đã phải bị giết trong ngày Vượt Qua để cứu những người tin rằng bởi huyết chiên con ấy trên mà cửa sẽ cứu gia đình mình. Công việc cứu rỗi của Đức Chúa Giê-su chẳng phải chỉ khởi đầu trong Tân Ước, mà đã bắt đầu từ Cựu Ước. Mỗi lần dự lễ Tiệc Thánh, chúng ta lại tìm được mối liên kết với những gì Đức Chúa Giê-su đã làm qua toàn lịch sử của chương trình cứu chuộc của Ngài.

Bánh và nước nho là hai hình ảnh tóm tắt chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời có cho nhân loại. Đó chỉ là biểu tượng. Nhưng qua hai hình ảnh này, chúng ta học được bài học về sự hy sinh vô cùng của Đức Chúa Giê-su.

Điểm chính của Tiệc Thánh là chỉ về sự chết và cũng là sự trở lại của Đức Chúa Giê-su. Không có sự tái lâm của Ngài thì sự chết của Chúa cũng là vô nghĩa! Bởi vì, hữu ích chi cho chúng ta nếu chỉ có sự giáng trần lần thứ nhất của Chúa mà chẳng có sự hồi lai của Ngài? Khi Chúa phục lâm, những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ được sống lại từ mồ mã (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16; 1 Cô-rinh-tô 15:12-18). Đức Chúa Giê-su đã thiết lập sự liên kết của các điều ấy khi Ngài phán, “Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở nước của Cha ta” (Ma-thi-ơ 26:29). Không nghi ngờ chi nữa, sự giáng lâm lần thứ nhất của Đấng Christ liên kết với sự giáng lâm lần thứ hai của Ngài.

Lần tới, khi bạn dự phần vào nghi lễ Tiệc Thánh, hãy nhớ lại lời Đức Chúa Giê-su đã nói là Ngài chẳng uống nước nho cho đến ngày mà Ngài sẽ uống lại với chúng ta nơi thiên quốc. Điều ấy làm bạn cảm thấy thế nào? Điều ấy cho bạn thấy sự gần gũi mà Đấng Cứu Thế muốn có với bạn là thế nào?

Thứ Sáu

* 11 Tháng 12

Nghiên Cứu Bổ Túc:

Đức Chúa Trời đã tạo dựng một địa cầu kỳ diệu và tinh xảo. Giữa những sự diệu kỳ ấy là sự phối hợp của những tia nắng và hơi nước hòa quyện vào nhau để tạo nên hình ảnh tuyệt vời của cái mống muôn màu. Trong trí óc chúng ta, chúng ta thấy đó là chiếc cầu vồng hay mống trời. Và với Đức Chúa Trời, ấy là một giao ước Ngài đã hứa, để nhắc nhở chúng ta rằng sẽ không bao giờ Ngài sẽ hủy diệt mặt đất này bằng nước nữa.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Cho biết có những chân lý quan trọng nào Kinh Thánh dạy, nhưng khoa học không bao giờ dạy chúng ta? Bạn có nghĩ rằng có những điều quan trọng mà khoa học chắc chắn sẽ không có thể dạy chúng ta? Nếu có, thì đó là những chân lý nào?
- 2 Cả lớp hãy thảo luận về mối tương quan quan trọng giữa đức tin và việc làm trong chương trình cứu rỗi. Nhiệm vụ của đức tin là gì? Nhiệm vụ của việc làm là gì? Trong đời sống của một Cơ Đốc nhân, hai điều này có liên đới với nhau không?
- 3 Khi nói rằng luật pháp đã được ghi tạc trong lòng chúng ta? Tư tưởng này dạy gì về sự kiện rằng luật pháp tồn tại muôn đời, đầu là ở trong giao ước mới?